

ด่วนที่สุด
นน ๐๐๒๓.๓/ว ๕๑๐๖



ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ประกาศเรื่อง “น่าน” ถนนสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย

เรียน นายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๓๘๗๓ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศจังหวัดน่าน ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดน่านโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่านได้กำหนดการจัดงานประกาศ “โครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย” ในวันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ช่วงเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และเชิญนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะของจังหวัดน่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงส่งสำเนาประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง “น่าน” ถนนสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย เพื่อมอบให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งนำไปขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐ - ๕๕๗๑ - ๖๓๘๓



ประกาศจังหวัดน่าน

เรื่อง “น่าน” ถนนสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย

.....

ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะอย่างมาก โดยได้ยกระดับปัญหาขยะขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ จังหวัดน่านสนองตอบนโยบายดังกล่าว โดยได้กำหนดให้ปัญหาขยะเป็นวาระจังหวัดที่จะต้องจัดการอย่างเร่งด่วน โดยที่ผ่านมามีการบูรณาการให้ทุกภาคส่วนของจังหวัดให้เข้าดำเนินการอย่างจริงจัง และปัญหาขยะที่ต้องเข้าจัดการเป็นอันดับแรก คือ ขยะที่มีอยู่ตามสองข้างถนนสายต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในด้านความสะอาดโดยรวมของจังหวัด

เพื่อการนี้ จังหวัดได้มอบหมายสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขับเคลื่อนโครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ (ทั่วไป) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านทั้ง ๑๐๐ แห่งเป็นเจ้าภาพหลักในการขับเคลื่อน โดยจัดเก็บขยะสองข้างถนนทั้งถนนสายหลักและถนนสายรอง ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ร่วมกันจัดเก็บขยะสองข้างทางทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันที่ ๑๑ มีนาคม มีปริมาณขยะสะสม จำนวน ๕๗,๒๐๘.๖๐ กิโลกรัม และวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ มีการจัดเก็บขยะเป็นครั้งที่ ๒ มีปริมาณขยะ ๔,๒๓๓ กิโลกรัม ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๙๒.๖๐ รวมระยะทางในการจัดเก็บขยะสะสม ๓,๓๙๐.๖๙ กิโลเมตร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเก็บขยะสะสม จำนวน ๓๙,๐๑๖ คน

จากต้นทุนความร่วมมือของประชาชนที่มีสูงอยู่แล้ว และมีต้นแบบเรื่องของความสะอาด คือ เทศบาลเมืองน่าน ที่ได้รับรางวัลความสะอาดระดับอาเซียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่านทั้ง ๑๐๐ แห่ง จึงได้เชื่อมโยงต่อยอดความสะอาดจากเมืองสู่ถนนทุกสายไปยังอำเภอ ตำบล หมู่บ้านต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด

โดยการร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ช่วยกันจัดเก็บขยะสองข้างถนนทุกสายทางอย่างน่าชื่นชม ทำให้ถนนในเขตจังหวัดน่านทุกเส้นทางได้รับการดูแลจนสะอาดอยู่ในระดับที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง และภายหลังจากประกาศนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเก็บขยะสองข้างถนนอย่างชัดเจน ตลอดจนมีแผนรณรงค์มิให้มีการทิ้งขยะลงในที่หรือทางสาธารณะคู่ขนานกันไป

ขอขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่ช่วยเป็นพี่เลี้ยงกำกับดูแล แนะนำ และผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ช่วยเหลือกันด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริง โดยเฉพาะสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน ที่ช่วยเป็นแม่งานขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง และภายหลังจากประกาศนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดเก็บขยะสองข้างถนนอย่างชัดเจน ตลอดจนมีแผนรณรงค์มิให้มีการทิ้งขยะลงในที่หรือทางสาธารณะคู่ขนานกันไป และผมจึงขอมอบปณินานี้ให้พี่น้องชาวน่าน เพื่อต่อยอดและรักษาให้ น่านสะอาดอย่างยั่งยืน ผมจึงขอประกาศให้พี่น้องชาวน่าน สื่อมวลชน และชาวไทยทั่วประเทศให้ทราบว่า “จังหวัดน่านได้ขับเคลื่อนโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะของถนนทุกเส้นทาง เป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวรกิตติ ศรีทิพากร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน